
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔   

ในวันจันทร์ที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕6๖   เวลา  10.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน   ๑๓   คน 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
2 นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก เดชชาย  เชิดชู  
3 นายวทิยา    ศรีเสน รองนายก อบต.ลุมพุก สุพล   สุขแสน  
4 นางสัมฤทธิ์ กลิ่นแก้วนพรัตน์ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก พรเพ็ญ   พ่ึงกิจ  
5 นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าสำนักปลัด วีรภัทร   หลักด่าน  
6 นางเพชรอนันต์  บุญแน่น ผู้อำนวยการกองคลัง เพชรอนันต์  บุญแน่น  
๗ นายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  
๘ นายสุพล     สุขแสน ชาวบ้าน บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ ๑๕ สุพล     สุขแสน  

 
/-2-… 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู   คงดี ประธานสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
2 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา รองประธานสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
๓ นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1 สมจิตร   จิวิสา  
๔ นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2 นิพล   ยาวะโนภาส  
๕ นายสำราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3 สำราญ   นาคศรี  
๖ นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4 ชนะชัย   หาญสมัคร  
๗ นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5 สุรพล   ศรีจันทร์  
๘ นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.6 พันธ์ทอง   พวงศรี  
๙ นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.7 วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
๑๐ นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.9 นฤมล   จวนสาง  
๑๑ นางปราณี   มงคลนำ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.10 ปราณี   มงคลนำ  
๑๒ นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12 บุญถิน   พาลี  
๑๓ นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.13 ธวัชชัย   ไชยนา  
๑๔ นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.14 ปริญญา   ไตรมณี  
๑๕ นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.15 สุพรรณี   วันทา  



- ๒ - 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๙ นางพรเพ็ญ     พึ่งกิจ ชาวบ้าน บ้านเหล่าฝ้าย หมู่  ๙ พรเพญ็   พึ่งกิจ  

๑๐ นายสุนัย    ศรีสง่า ชาวบ้านโนนยาง  หมู่ 6 สุนัย     ศรีสง่า  

๑๑ นางสาวสุชาดา  จงกลบท หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   สุชาดา   จงกลบท  

๑๒ นางจิตรา     วรรณสุข คร ู จิตรา    วรรณสุข  

๑๓ นายเข็มพร   พุทธเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข็มพร   พุทธเสน  

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม ประธานสภา อบต.ลุมพุก ได้ จุด ธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี  พ.ศ.     
๒๕6๖   พร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภา อบต.     ๑.๑ เรื่อง ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ราย 
 นายชนะชัย  หาญสมคัร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มีความประสงค์ขอลา 
 ออกตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมตรวจดูสำเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   ลุมพุก  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่  ๑๕  สิงหาคม 256๖  

ว่ามีข้อความใดที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภา อบต. 5.1 เรื่อง การขอมติที่ประชุมให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
พ้นจากตำแหน่ง  

 

ประธานสภา อบต.     สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง การยื่นใบลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลลุมพุก         /ราย... 



-๓- 
 

ราย นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก หมู่ที่ ๔ ที่ได้รับการ
คัดเลือกในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๖  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อ ๑๘/๑ เลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเมื่อ  
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
(๓) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
(๔) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นตำแหน่ง 
 กรณ ีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับหนังสือลาออก 

จากเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม    - มติที่ประชุม- 
-    เห็นชอบ      ๑๓   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๑     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

ประธานสภา อบต. 5.๒ เรื่อง การเลือกตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก แทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง  

 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีกระผมได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ทราบเหตุผลในการ 
   เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก แทน นายชนะชัย   หาญสมัคร  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก หมู่ที่ ๔ ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาว่างลง 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านเสนอชื่อเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลุมพุกชั่วคราว โดยการเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุม 
นั้น ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชั่วคราว โดยให้มีผู้รับรองไม่น้อย
กว่าสองคน และหากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก (ดำเนินการ
เช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ขอเชิญสมาชิกสภาในที่
ประชุมเสนอครับ 

 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๗  (นายวุฒิศักดิ์  ทวีรัตน์ ) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและท่าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวุฒิศักดิ์     ทวีรัตน์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก หมู่ที ่๗  ขอเสนอชื่อ นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา  
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลชั่วคราว ครับ     
 
 
                   /สมาชิก... 
 



-๔- 
  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๕ (นายสุรพล  ศรีจันทร์) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและท่าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสุรพล   ศรีจันทร์ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลลุมพุก หมู่ที ่๕ ขอรับรองครับ     
    

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๙ (นางนฤมล  จวนสาง) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและท่าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนฤมล   จวนสาง สมาชิก 
สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลุมพกุ หมูท่ี ่๙  ขอรับรองคะ 

 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ 
   นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา  ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนลุมพุก 
   เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ครับ 

- ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชั่วคราว ชี้แจงขั้นตอนและ 
วิธีการรวมทั้งข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 
 

นายพิมพ์พงศ์  ไชยนา –ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  

๑) ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการเลือกเลขานุการสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบล ๑ คน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การ 
   บริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา 
   ท้องถิ่น 
    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม 
   วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

๒) วิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือก 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ ๘ โดยอนุโลม 

๓) เมื่อที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้เลขานุการสภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 
 

 กฎหมาย/ระเบียบ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที ่๕) พ.ศ. 25๔๖ 
 -มาตรา 57 กำหนดว่า ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้ 
คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ ๑๘ วรรคสอง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 

 พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเท่านั้น              /-ข้อ ๑๓ ... 



-๕- 
 
 -ข้อ 13 กำหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 
 ข้อ 14 กำหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการ

สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

ประธานสภา อบต.       ให้ที่ประชุมเสนอชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนตำบลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยการเสนอจะต้องมี

ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  และ หากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือก 
(ดำเนินการเช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ขอเชิญสมาชิกใน
ที่ประชุมเสนอ 

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ (นายสุรพล  ศรีจันทร์) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายสุรพล  ศรีจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  หมู่ที ่๕  ขอเสนอ   
นายเข็มพร   พุทธเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลุมพุก 

 

ประธานสภา อบต.ลุมพุก ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
 

 ผู้รับรอง  
1) นายวุฒิศักดิ์  ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก หมู่ที่ ๗ 

 2) นายธวัชชัย    ไชยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ 
 

ประธานสภา อบต. ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอ 
 เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมเติมอีก ปรากฏว่า

นายเข็มพร    พุทธเสน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลุมพุก บัดนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ชัว่คราวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญ นายเข็มพร   พุทธเสน  ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่เชิญครับ  

 

เลขานุการสภา อบต. (นายเข็มพร  พุทธเสน) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ 
ความไว้วางใจและเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับ 
 

ประธานสภา อบต. 5.๓  เรื่อง  การขออนุญาตใช้สถานที่วัดโนนหนองบัว เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ของเทศบาลคำเขื่อนแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗ 
 

ประธานสภา อบต. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้สถานที่วัดโนน 
หนองบัว เพ่ือจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลคำเขื่อนแก้ว  ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๗  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลลุมพุกเสนอรายละเอียดต่อที่ 

   ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

/นายก ... 



-๖- 
 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  ตำแหน่ง นายก 
   องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   

เพ่ือพิจารณาการขอใช้สถานที่วัดโนนหนองบัว เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาล
 ตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๖๖  เพ่ือสืบสาน
 ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
 เชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ลุมพุก ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น กรณีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือการจัดงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวนอกเขต
 พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ ประกอบกฎกระทรวง 
 ฉบับที ่๖ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
 ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ )พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มาตรา ๕๗ ทวิ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ ได้วางหลักเกณฑ์ในการทำกิจการ 

นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้แถลง  
   ไปแล้วนั้น ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ      ๑๔   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 

 

ประธานสภา อบต. 5.๔ เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ  256๖   

 

ประธานสภา อบต.     ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง รายงาน  
   แสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 256๖  จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ลุมพุก  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกเสนอ 
รายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต เรยีน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ตามท่ีกระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว   ตำแหน่ง  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้ทำการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ลุมพุก   
เมื่อวันที่จันทร์   ที ่๑๐ มกราคม  ๒๕๖๕ ในคราวประชุมวิสามัญ   สมัยที่  1/25๖๕  ไปแล้ว
นั้น  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  จึงอาศัย
อำนาจตามความใน  มาตรา   58/5   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562   เพ่ือรายงานแสดงผลการ 

/ปฏิบัติ ... 



-๗- 
 

ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  256๖  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกได้รับทราบ  
        โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   

ทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งกระผม ขอเรียนว่า แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะ 
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเท่าท่ีควรเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
ทำให้การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามกระผมจะ
พยายามประสานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถต่อไป   ขอขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 

ประธานสภา อบต. 5.๕  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.256๖-25๗๐) 
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

ประธานสภา อบต. ผมได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่องรายงานผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 2๕๗๐ ) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2561    ข้อ  13   (5)  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และสมาชิกสภาอบต.ลุมพุก 
 ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   เพ่ือรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561  ข้อ 13  (5)  ที่
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล 

 แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.256๖-25๗๐)  
ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  ส่วนรายละเอียดต่างๆ ผมขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ครับ 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย (นายวีรวัฒน์  สายยศ) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  สมาชิกสภา 
และแผนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๖ – 25๗๐)  รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงาน 
 การประชุม  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) ประจำปี

งบประมาณ  256๖  ( 1 ตุลาคม 256๕ –  30 กันยายน  256๖ ) (รายละเอียด 
   แนบท้ายบันทึกการประชุม) 
 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 
 

 
/ประธานสภา ... 

 
 



-๘- 
 

ประธานสภา อบต. 5.๖  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗ 
 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง การโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกผมจึงขอเชิญ 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญ 

  ท่านนายกฯ ครับ 
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว ตำแหน่ง นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้เสนอญัตติต่อต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  
จำนวน ๘ รายการ แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

- โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ 
รายการที่ ๑ 

๑) โอนลด  จากแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ขอโอนลด ๓๑,๙๐๐ บาท 
 - โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด ๑๘๐ 
เซนติเมตร พร้อมตู้ข้าง จำนวน ๑ ตัว แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โอนงบประมาณมาตั้งเป็น 
รายการใหม่ จำนวน ๓๑,๙๐๐ บาท 
* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกดิความชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินมาตั้งเป็น 
รายการใหม ่
  

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมขอสอบถามวิธีการในการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตาม
รายละเอียดที่บรรจุในระเบียบวาระว่ามขีั้นตอนและวิธีการอย่างไรครับ 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเพชรอนันต์  บุญแน่น) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางเพชรอนันต์ 
บุญแน่น ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนวิธีการในการจัดหาพัสดุครภุัณฑ์สำนักงาน ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คะ  

ที่ประชุม     -รับทราบ- 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ 

/ที่ประชุม.... 
 



-๙- 
 

ที่ประชุม  - มติทีป่ระชุม- 
-     เห็นชอบ       ๐   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๑๔   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 

 

นายก อบต.  รายการที่ ๒ 
๑) โอนลด  จากแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๖๘,๑๐๐ บาท  
งบประมาณ ขอโอนลด ๕๗,๘๐๐ บาท       
 

 - โอนมาตั้งเป็นรายการใหม ่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด ๑๖๐ 
เซนติเมตร พร้อมตู้ข้าง จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๒๘,๙๐๐ บาท  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
ไว้ โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕๗,๘๐๐ บาท 
* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มอียู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกิดความชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
มาตั้งเป็นรายการใหม ่
 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกยีรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมขอสอบถามรายละเอียดของราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เนื่องจากไม่มีการ 
แสดงราคาที่ชัดเจนครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ (นายสุรพล  ศรีจันทร์) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ศรีจันทร์ สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๕  ในภาพรวมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ทางสมาชิกสภาทุก 
ท่านไม่ใช่สภาไม่อยากให้โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ แต่ทางสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลทุกท่านต้องการรายละเอียดใหช้ัดเจนครับ 

 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๐   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๑๔   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 

/ประธานสภา... 



-๑๐- 
 

นายก อบต.  รายการที่ ๓ 
๑) โอนลด  จากแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๑๐,๓๐๐ บาท 
งบประมาณ ขอโอนลด ๕๓,๗๐๐ บาท 
 - โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร จำนวน 
๓  ตัว ราคาตัวละ ๑๗,๙๐๐ บาท  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โอนงบประมาณมาตั้งเป็น
รายการใหม่ จำนวน ๕๓,๗๐๐ บาท 
* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกิดความชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
มาตั้งเป็นรายการใหม ่

 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมอยากได้รายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมของรายการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานของ
ผู้บริหารเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของสมาชิกสภาครับ 
 

นายก อบต.  ในเรื่องขอรายละเอียดขั้นตอนการจัดหาครุภัณฑ์นี้ใช้ราคาอ้างอิงในการซื้อย้อนหลังเมื่อ ๒ ปีที่ 
   แล้วครับ 

 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๐   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๑๔   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

นายก อบต.  รายการที่ ๔ 
๑) โอนลด  จากแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอืน่ๆ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๕๖,๕๐๐ บาท 
งบประมาณ ขอโอนลด ๒๘,๙๐๐ บาท 
 - โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด ๑๖๐  
เซนติเมตร พร้อมตู้ข้าง จำนวน ๑ ตัว แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โอนงบประมาณมาตั้งเป็น
รายการใหม่ จำนวน ๒๘,๙๐๐ บาท                                                        /เหตุผล... 



-๑๑- 
 

* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกิดความชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
มาตั้งเป็นรายการใหม ่
 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมมากกว่านี้ครับ 
 

ท่านนายก อบต.  ในส่วนขอรายละเอียดที่มีการเพ่ิมเติมก็ได้แนบใบแสดงรายการและราคาก็ปรากฎตามเอกสารที่ 
   ให้ท่านอภิปรายไปแล้ว 

 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๐   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๑๔   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 

-    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

นายก อบต.  รายการที่ ๕ 
๑) โอนลด  จากแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๒๗,๗๐๐ บาท 
งบประมาณ ขอโอนลด ๗๒,๐๐๐ บาท 
 - โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๕๐x๗๐x๗๕  
เซนติเมตร พร้อมที่วางคีย์บอร์ด จำนวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๑๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ โอนงบประมาณมาตั้งเปน็รายการใหม่ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท 
* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกิดความชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
มาตั้งเป็นรายการใหม ่

 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมขอให้ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมมากกว่านี้ครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ                                        /ที่ประชุม... 



-๑๒- 
 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๐   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๑๔   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 

-    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

นายก อบต.  รายการที่ ๖ 
๑) โอนลด  จากแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕๕,๗๐๐ บาท 
งบประมาณ ขอโอนลด ๑๗,๙๐๐ บาท 
 - โอนมาตั้งเป็นรายการใหม ่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว  
แต่ไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้ โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๗,๙๐๐ บาท 
* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกิดความชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
มาตั้งเป็นรายการใหม ่
 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมขอให้ดูข้อมูลเพ่ิมเติมมากกว่านี้ครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๐   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๑๔   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 

-    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

- โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 
นายก อบต.   รายการที่ ๑ 

๑) โอนลด  จากแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  
งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๘๐๐,๖๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน  
๗๗๑,๕๓๐ บาท ขอโอนลด  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 

/โอน... 



-๑๓- 
 

 - โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม  ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งบลงทุน  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 
๕๐,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม  จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกดิความชำรุดเสียหาย โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินมาตั้ง
จ่ายเพิ่ม 
 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมเห็นสมควรที่จะโอนลดเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่และแก้ไขปัญหาการเผาเผาตอซังพืชในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งก่อมลพิษทางอากาศได้ครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๑๔   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 

-    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

นายก อบต.   รายการที่ ๒ 
๑) โอนลด  จากแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๖๕๑,๑๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน  
๖๕๑,๑๒๐ บาท ขอโอนลด  ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 - โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม  จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 

* เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงเกดิความชำรุดเสียหาย โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินมาตั้ง
จ่ายเพิ่ม 
 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ (นายนิพล   ยาวะโนภาส) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
และท่านสมาชิกสภาอบต.ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ ผมเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยทันทีถ้าเก็บขยะไม่ทันชาว- 
บ้านก็ร้องเรียนเข้ามา ผมจึงเห็นสมควรโอนงบประมาณในส่วนนี้ครับ            /ประธานสภา... 

 



-๑๔- 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ครับ        
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๑๔   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 

-    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา อบต.        ๖.๑ เรื่อง การจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ในปีนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวัน
จันทร์ที่  ๒๗ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ข้อมูลขอให้ทางกองการศึกษาเป็นคนให้
รายละเอียดการจัดโครงการ เชิญครับ 

ครู   (นางจิตรา  วรรณสุข) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  สมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดงาน 
   ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่  ๒๗  เดือน 
   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  สถานที่ดำเนินการคือ หนองน้ำสาธารณประยชน์โนนหนองแฝก  

ตำบลลุมพุก อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
   วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัต ิ
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ และรวมงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม เป็นเงินรวม 
   ทั้งสิ้น ๑๒๑,๓๕๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
   ทั้งนี้โครงการค่าใช้จ่ายดิฉันได้ดำเนินการถ่ายสำเนาโครงการฯ เอกสารให้ทุกท่านทราบแล้ว 
 

ประธานสภา อบต. ท่านนายกก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่านได้ส่งสาวงามนางนพมาศทุกหมู่บ้านด้วย ก็ขอ 
   ความร่วมมือด้วยครับ ซึ่งในวันงานลอยกระทงนั้น มีการจุดพลุภายในงานด้วย ซึ่งให้เป็นไปตาม 
   ระเบียบของการจัดงาน ต้องมีการเห็นชอบจากมติสภา อบต.ให้จุดพลุด้วย ผมขอมติที่ประชุม 
   ว่าให้ให้มีจุดพลุภายในงานหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ       ๑๔   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 

-    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

นายก อบต.  สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ผมก็ได้ให้พนักงานเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ 
   จำนวน อปพร.ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันงานประเพณีวันลอยกระทง พร้อมให้จัดเตรียมอุปกรณ์ 
   ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วม 
   งานทุกท่านครับ 
ที่ประชุม    - รับทราบ –     /- ได้ตรวจ... 
 
 



-๑๕- 
 

ประธานสภา         เรื่องอ่ืนมีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม ครับ 

ปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 

(ลงชื่อ)      เข็มพร    พุทธเสน         ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายเข็มพร   พุทธเสน) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
         

 
- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 

    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนา       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
 

    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจ 
                ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 

 
    (ลงชื่อ)       สำราญ   นาคศรี      ผู้ตรวจ 
                 ( นายสำราญ   นาคศรี ) 

 

- องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม  256๖  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  
เมื่อวันจันทร์ที่  ๑3  พฤศจิกายน   256๖ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 
 
  
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


